



văn lương



tình không
BIÊN GIỚI

Khánh Châu

vnguitar.net



TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

VĂN LƯƠNG

Do nam danh ca giọng tenor **THANH HÙNG** thu thanh vào đĩa **CONTINENTAL** và các giọng ca của **THÁI-THANH ÁNH-TUYẾT MAI-HƯƠNG ĐIỂM-HƯƠNG** và giọng nam **NGUYỄN-HỮU-THIỆT NHẬT-TRƯỜNG** trình bày nhiều lần qua các buổi phát thanh Đài Sài Gòn, và **ĐẠI NHẠC HỘI** cũng như ngoài nước.

CHẬM diễn tả



Lòng còn yêu mãi! Dù ở chân trời nhờ cánh chim đem hành lý yêu
Lòng còn yêu mãi! Dù đã bao năm chàng ở xa xăm còn nhớ thương



em... Tình không biên giới em ở cao sang còn anh vẫn mang số kiếp phong
em? Tình không biên giới! em vẫn trung trinh và như đóa hoa sắc duyên mặn



trần mặc cho ngày tháng Tình không biên giới! anh vẫn tin
mà chờ anh lâu vắng Tình không biên giới! không nói nên



rằng không cách chi ngăn lửa đời chúng mình Tình là thiên thu như vượt thời
lời khi ngậm hoa rơi tả tơi bên đường Đường vào tim em đêm nay vẫn



gian luôn cả không gian, em ơi ngày nào chúng mình có nhau.
trăng lên lên đem theo bao nhiêu tình ý của người gió sương



Tôi yêu cho tôi âm thầm tình yêu Hằng Nga hay là người trên lầu
Yêu anh, anh ơi! xin trời đừng gieo biệt ly, cho người còn đợi chờ

Giấy phép số 4.486 BTL/C/BC3/XB ngày 4-11-1965

TÀI BẢN LẦN THỨ II



buồn cho đường đầy hoa lá rơi! Tôi yêu cho tôi, để lòng mình mơ mộng
 người, bao giờ mới em thấm tươi! Em như bơ vơ, giữa lòng đại dương gào



quá, mỗi lần mình nghe người yêu muốn rằng: «Đời em có Anh» Lòng còn thương
 sóng, khiến thuyền lòng em đảo điên, bởi rằng: «Đời em vắng Anh» Lòng còn thương



nhớ dù cách Sơn Khê tình vẫn say mê người đã yêu tôi
 nhớ! Bài hát cho em ngày ấy anh vui ngày ấy em mơ...



Tàn cơn chính chiến Tôi sẽ sang sông tìm em khắp nơi để cho đôi
 Chờ khi yên gió! Con bướm bay bay tìm hoa ngát hương giữa muôn hoa



lòng hòa chung nhịp sống Ngày mai tươi sáng, mê huyền cung
 mình trời xuân đầm ấm. Ngày mai tươi sáng! Bao tiếng tơ



đàn, không oán không than trách chi kiếp tầm. Và đường trăng
 lòng, không vấn vương chi những cung thâm sâu. Và lâu trăng



xưa đôi ta cùng đi anh sánh vai em, bóng soi hình bóng giữa lòng núi sông
 xưa, em say tình yêu trong cánh tay anh ngỡ đâu mình...



Lòng còn yêu

..... đã thoát trần vờn nhau

TÁC GIẢ XUẤT BẢN VÀ GIỮ BẢN QUYỀN

Sheet Tình không biên giới, file .PDF

"Lòng còn yêu mãi!"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tình không biên giới của tác giả Văn Lương đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Tình không biên giới

- Tác giả: Văn Lương

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5820-tinh-khong-bien-gioi>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com